

**Ga 15,26-16,4a**

<sup>15:26</sup> Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.

<sup>15:27</sup> Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

<sup>16:1</sup> Thầy đã nói với anh em điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã.

<sup>16:2</sup> Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ mà kẻ nào giết anh em cũng tưởng đó là phụng thờ Thiên Chúa.

<sup>16:3</sup> Họ sẽ làm như thế, bởi họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy.

<sup>16:4</sup> Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ của họ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi, Đấng Bảo Trợ sẽ đến "Những điều ấy Thầy đã không nói với anh em ngay từ đầu, vì lúc ấy Thầy còn ở với anh em.

**CHỨNG TỬ CỦA CỘNG ĐOÀN**

***“Đấng Bảo Trợ... là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.” (Ga 15,26)***

**Suy niệm:** Chúa Thánh Thần làm chứng về Chúa Ki-tô phục sinh bằng cách nào? Thừa rường: một trong những cách thức cổ xưa và hữu hiệu nhất, đó là trong đời sống cộng đoàn. Trong cộng đoàn tín hữu tiên khởi, không thiếu những hình thức bách hại, tù đày, vu cáo đến lưng bắt, đánh đòn hoặc ném đá. Nhưng dù vậy, các Tông Đồ vẫn can đảm rao giảng và củng cố lời giảng bằng các phép lạ. Mọi người đều đồng tâm nhất trí với nhau, chăm lo cầu nguyện, liên đới với người nghèo, năng nổ, nhạy bén với sứ vụ đến với muôn dân rao giảng Tin Mừng. Cuộc sống cộng đoàn trở nên lời chứng hùng hồn về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh và sức sống mãnh liệt trong Thánh Thần.

**Mời Ban:** Hẳn bạn có thấy trong các giáo họ, giáo khóm, giáo xứ của chúng ta ngày nay, không thiếu những anh chị em giáo dân âm thầm thăm viếng người đau yếu, giúp đỡ người nghèo, nhắc nhở nhau xưng tội, rước lễ, học hỏi giáo lý, chia sẻ Lời Chúa. Qua họ, Thánh Thần Chúa tiếp tục canh tân Giáo Hội và thế giới từ bên trong. Họ đem lại niềm vui, tình yêu thương và sự an bình, làm cho người chung quanh có được một kinh nghiệm trung thực về Thiên Chúa và tình yêu thương của Ngài.

**Chia sẻ:** Trong cộng đoàn của tôi, có điểm nào nổi bật chứng tỏ sức hoạt động của Chúa Thánh Thần?

**Sống Lời Chúa:** - siêng năng cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên gia đình, làng xóm tôi; - tập quan tâm hơn đến đời sống chung, công việc chung; - sẵn sàng đóng góp tài chính, công sức, sáng kiến để làm cộng đoàn được thăng tiến.

**Cầu nguyện:** *Kính Chúa Thánh Thần.*